

PHỤ LỤC 2**THỐNG KÊ CÁC CUỘC GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ CỦA HĐND HUYỆN SƠN ĐỘNG GIAI ĐOẠN 8.2019 – 9.2022**

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-TTHĐND ngày tháng 10 năm 2022 của Thường trực HĐND huyện Sơn Động)

Năm	Tên cuộc giám sát	Chủ thể giám sát (HĐND, TT.HĐND, Ban của HĐND huyện)	Lĩnh vực	Nội dung giám sát (Mục đích giám sát, đối tượng giám sát...)
2019	Giám sát việc thu, quản lý, sử dụng các khoản quỹ của các cơ quan, tổ chức Hội giai đoạn 2016 - 2018 trên địa bàn huyện	TT HĐND huyện	Kinh tế	<p>1. Mục đích giám sát:</p> <p>Đánh giá đúng thực trạng việc thu, quản lý, sử dụng các khoản quỹ vận động, đóng góp tại các cơ quan, các xã, thị trấn giai đoạn 2016-2018 trên địa bàn huyện. Kịp thời ghi nhận những ưu điểm và cố gắng, tích cực; chỉ rõ những thuận lợi, khó khăn; những thiếu sót, hạn chế; đồng thời đề xuất, kiến nghị các biện pháp, giải pháp phát huy những ưu điểm, tích cực; xử lý, uốn nắn, khắc phục những thiếu sót khuyết điểm hạn chế trong công tác thu, quản lý, sử dụng các khoản quỹ của các cơ quan, tổ chức Hội giai đoạn 2016-2018 trên địa bàn huyện.</p> <p>2. Đối tượng giám sát: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện; Liên Đoàn lao động huyện; Hội Chữ thập đỏ; Hội Khuyến học; Hội Nạn nhân chất độc da cam Đioxin; Hội Người cao tuổi; Hội Bảo vệ quyền trẻ em cấp huyện. UBND các xã, thị trấn.</p> <p>3. Nội dung giám sát: Giám sát chuyên đề về công tác thu, quản lý, sử dụng các khoản quỹ của các cơ quan, tổ chức Hội giai đoạn 2016-2018 trên địa bàn huyện</p>

2019	Giám sát công tác quản lý, sử dụng kinh phí cấp bù do miễn thu thủy lợi phí từ năm 2016, 2017 và năm 2018 trên địa bàn huyện	TT HĐND huyện	Kinh tế	<p>1. Mục đích giám sát:</p> <p>Nhằm đảm bảo việc thi hành pháp luật và các văn bản dưới luật của các cơ quan Nhà nước cấp trên và Nghị quyết HĐND tỉnh được nghiêm túc có chất lượng, hiệu quả, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, sử dụng kinh phí cấp bù do miễn thu thủy lợi phí trên địa bàn huyện; giám sát để khẳng định những kết quả đạt được, đồng thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc. Từ đó kiến nghị đề xuất các biện pháp, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.</p> <p>2. Đối tượng giám sát: Phòng Tài Chính – Kế hoạch huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, UBND xã, thị trấn.</p> <p>3. Nội dung giám sát: Giám sát công tác quản lý, sử dụng kinh phí cấp bù do miễn thu thủy lợi phí từ năm 2016, 2017 và năm 2018 trên địa bàn huyện</p>
2019	Giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2015-2020	Ban KT-XH HĐND huyện	Kinh tế	<p>1. Mục đích: Nhằm đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Qua đó thấy được những khó khăn, hạn chế, phân tích làm rõ nguyên nhân, đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới để hoàn thành lộ trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đề ra.</p> <p>2. Đối tượng giám sát: UBND xã Long Sơn, UBND xã An Lập, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện</p> <p>3. Nội dung giám sát: Giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2015-2019.</p>

2020	Giám sát việc thực hiện các quy định của Nhà nước trong công tác quản lý, cho thuê hành lang an toàn giao thông, giải toả hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện	TT HĐND huyện	Kinh tế	<p>1. Mục đích giám sát</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá tình hình thực hiện các quy định của Nhà nước trong công tác quản lý, cho thuê hành lang an toàn giao thông, giải toả hành lang an toàn giao thông đường bộ. - Nâng cao trách nhiệm quản lý Nhà nước của UBND xã, thị trấn, các ngành liên quan, kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền các giải pháp nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế đầy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác trong việc thực hiện quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện. <p>2. Đối tượng được giám sát: UBND huyện; Đội Quản lý trật tự Giao thông, Xây dựng và Môi trường huyện; UBND các xã, thị trấn có đường quốc lộ, tỉnh lộ đi qua; có khu tập trung đông dân cư: Thị trấn An Châu, thị trấn Tây Yên Tử; các xã Long Sơn, Vân Sơn, Vĩnh An, An Bá, Yên Định, Tuấn Đạo, Cẩm Đàn, Đại Sơn.</p> <p>3. Nội dung giám sát: Giám sát việc thực hiện các quy định của Nhà nước trong công tác quản lý về việc cho thuê hành lang ngoài mục đích giao thông; giải toả hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện</p>
2020	Giám sát việc thực hiện phân bổ, quản lý, sử dụng NSNN cho các ngành, địa phương năm 2018-2019	TT HĐND huyện	Kinh tế	<p>1. Mục đích giám sát</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá tình hình thực hiện các quy định của Nhà về việc thực hiện quản lý, sử dụng NSNN cho các ngành, địa phương năm 2018-2019. - Nâng cao trách nhiệm quản lý, sử dụng NSNN của UBND xã, thị trấn, kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền các biện pháp nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế đầy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác trong việc thực hiện thực hiện quản lý, sử dụng NSNN cho các ngành, địa phương năm 2018-2019 trên địa bàn huyện. <p>2. Đối tượng được giám sát: UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; Một số ngành chức năng thuộc UBND huyện liên quan đến công tác tham mưu quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước cấp; các đơn vị sự nghiệp công lập hưởng NSNN.</p>

			3. Nội dung giám sát: Giám sát việc thực hiện các quy định của Nhà nước trong việc thực hiện quản lý, sử dụng NSNN cho các địa phương, đơn vị năm 2018-2019.	
	Giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn huyện, giai đoạn từ năm 2017 đến ngày 31/12/2019	Ban KT-XH HĐND huyện	Kinh tế	<p>1. Mục đích giám sát</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá tình hình chấp hành các quy định của pháp luật, công tác tổ chức chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc triển khai nguồn kinh phí thực hiện Chương trình 135. Những hạng mục đã thực hiện, đang thực hiện, chuẩn bị thực hiện, thuận lợi, khó khăn. Kết quả đạt được những tồn tại, vướng mắc, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan chuyên môn huyện và UBND xã có liên quan. - Kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền các giải pháp nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế đẩy mạnh tiến độ, nâng cao chất lượng hiệu quả công trình và các hạng mục hỗ trợ sản xuất. <p>2. Đối tượng được giám sát: Phòng Dân tộc huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan (Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng,...) và UBND các xã làm chủ đầu tư Chương trình 135.</p> <p>3. Nội dung giám sát: Giám sát việc thực hiện các qui định của pháp luật về triển khai, tổ chức thực hiện các hạng mục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 trên địa bàn huyện từ năm 2017 đến ngày 31/12/2019.</p>
2020	Giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a trên địa bàn huyện năm 2019	Ban KT-XH HĐND huyện	Kinh tế	<p>1. Mục đích giám sát</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá tình hình chấp hành các quy định của pháp luật, công tác tổ chức chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc triển khai nguồn kinh phí thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a (Chương trình 30a). Những hạng mục, danh mục đã thực hiện, đang thực hiện, thuận lợi, khó khăn, hạn chế. Kết quả đạt được những tồn tại, vướng mắc, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan và UBND xã, thị trấn có liên quan.

			<p>- Kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền các giải pháp nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế đẩy mạnh tiến độ, nâng cao chất lượng hiệu quả công trình và các danh mục hỗ trợ sản xuất.</p> <p>2. Đối tượng được giám sát: Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội; Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện; Hạt Kiểm lâm; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; UBND các xã, thị trấn làm chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan.</p> <p>3. Nội dung giám sát: Giám sát việc thực hiện các qui định của pháp luật về triển khai, tổ chức thực hiện các hạng mục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ danh mục phát triển sản xuất, danh mục tập huấn nâng cao nghiệp vụ thuộc Chương trình 30a trên địa bàn huyện năm 2019.</p>
2020	Giám sát tình hình thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện	TT HĐND huyện	<p>Pháp chế</p> <p>1. Mục đích giám sát</p> <p>Đánh giá thực trạng, tình hình thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện. Qua giám sát, đánh giá những mặt làm được, chưa làm được, nguyên nhân khách quan, chủ quan, đồng thời, có những đề xuất, kiến nghị với UBND huyện và các ngành chức năng có liên quan có các giải pháp thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới.</p> <p>2. Đối tượng được giám sát:</p> <p>Các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, ngày 14 tháng 02 năm 2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.</p> <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đối với đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện quản lý, bao gồm: Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện; Đội QLTTGT, XD và Môi trường; Trung tâm Phát triển quỹ đất và CCN; Trung tâm VH-TT và thể thao huyện; Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp huyện. - Đối với đơn vị sự nghiệp thuộc ngành Giáo dục- Đào tạo: Giám sát đối với các Trường Trung học cơ sở; Tiểu học và THCS; các Trường PTDT Bán trú

				<p>THCS (không giám sát đối với bậc Tiểu học và Mầm non).</p> <p>3. Nội dung giám sát: Tình hình, kết quả thực hiện các quy định của Nhà nước về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện.</p>
2021	<p>Giám sát việc chấp hành pháp luật trong thực hiện các kết luận sau thanh tra hành chính trên địa bàn huyện giai đoạn 2019 - 2020</p>	<p>Ban Pháp chế HĐND huyện</p>	<p>Pháp chế</p>	<p>1. Mục đích giám sát</p> <p>Nhằm bảo đảm việc thi hành các văn bản pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND huyện được nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về công tác thanh tra; giám sát để khẳng định những kết quả đạt được, đồng thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, từ đó kiến nghị, đề xuất các biện pháp, giải pháp thực hiện tốt hơn.</p> <p>2. Đối tượng chịu sự giám sát: Thanh tra huyện Sơn Động, Các đơn vị có liên quan.</p> <p>3. Nội dung giám sát: Giám sát việc chấp hành pháp luật trong thực hiện các kết luận sau thanh tra hành chính trên địa bàn huyện giai đoạn 2019- 2020 trên địa bàn huyện Sơn Động</p>
	<p>Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý thu phí, lệ phí trên địa bàn huyện</p>	<p>TT HĐND huyện</p>	<p>Kinh tế</p>	<p>1. Mục đích giám sát</p> <p>Đánh giá thực trạng, tình hình và kết quả triển khai, thực hiện thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn năm 2019-2020. Qua đó xem xét, đánh giá những mặt làm được, chưa làm được, nguyên nhân khách quan, chủ quan; đề xuất biện pháp tăng cường chỉ đạo, đẩy mạnh và phát huy các giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thu phí, lệ phí trên địa bàn và các kết quả đã đạt được; kịp thời đề xuất, kiến nghị với UBND huyện, xã, thị trấn và các ngành chức năng có liên quan có các giải pháp chấn chỉnh, khắc phục khó khăn, hạn chế nhằm nâng cao hiệu quả, kết quả trong việc thu các loại phí, lệ phí và các khoản thu khác để tăng thu ngân sách trên địa bàn trong thời gian tiếp theo.</p> <p>2. Đối tượng được giám sát: Giám sát trực tiếp tại một số cơ quan, đơn vị liên quan có tổ chức thu phí, lệ phí. Giám sát gián tiếp tại UBND các xã, thị trấn.</p>

				3. Nội dung giám sát: Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý thu phí, lệ phí trên địa bàn huyện năm 2019-2020.
2021	Giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Sơn Động	TT HĐND huyện	Nội chính	<p>1. Mục đích giám sát</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá tình hình triển khai, kết quả thực hiện trong từng giai đoạn tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện; xác định rõ những thuận lợi, khó khăn, những kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót; chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan. - Kịp thời kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền những biện pháp phù hợp để xử lý những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. <p>2. Đối tượng chịu sự giám sát:</p> <p>Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử cấp huyện và cấp xã, Tổ bầu cử; UBND huyện; Thường trực HĐND, UBND, ủy ban MTTQ các xã, thị trấn và các cơ quan có liên quan.</p> <p>3. Nội dung giám sát</p> <p>Cuộc giám sát công tác bầu cử được tổ chức thành 3 đợt, tương ứng với tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện.</p> <p>3.1. Nội dung giám sát đợt 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tình hình triển khai quán triệt Luật bầu cử, các văn bản hướng dẫn thi hành và văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền; - Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử (ủy ban bầu cử, Ban bầu cử); - Việc dự kiến, cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND; phân bổ cơ cấu, số lượng người được giới thiệu ứng cử; số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND;

			<ul style="list-style-type: none"> - Công tác hiệp thương (lần 1, lần 2)'; - Công tác tuyên truyền bầu cử; - Việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; - Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh về các nội dung liên quan đến công tác bầu cử. <p>3.2. Nội dung giám sát đợt 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Việc thành lập các Tổ bầu cử. - Công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử (lần 3); - Việc lập, niêm yết danh sách cử tri; - Công bố danh sách chính thức người ứng cử; - Việc tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử; - Việc tiếp nhận, phân phối tài liệu bầu cử, phiếu bầu cử; - Công tác tuyên truyền bầu cử; - Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh về các nội dung liên quan đến công tác bầu cử. <p>3.3. Nội dung giám sát đợt 3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Việc tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử; - Công tác tuyên truyền bầu cử; - Việc đảm bảo an ninh trật tự phục vụ bầu cử; - Việc chấp hành quy định về nghiệp vụ công tác bầu cử và xử lý các tình huống phát sinh trước, trong và sau ngày bầu cử 23/5/2021; - Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; - Việc đảm bảo tài chính, hậu cần phục vụ bầu cử;
--	--	--	---

				- Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh về các nội dung liên quan đến công tác bầu cử.
2022	Giám sát “Vấn đề tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải môi trường” trên địa bàn huyện	TT HĐND huyện	Kinh tế	<p>1. Mục đích giám sát:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua giám sát nhằm đánh giá thực trạng và hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường; tình hình, kết quả hoạt động thu gom và xử lý rác thải môi trường. - Phân tích làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, đồng thời kiến nghị, đề xuất những chủ trương, giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước của UBND cấp huyện, cấp xã, các ngành liên quan trong công tác thu gom, xử lý triệt để rác thải môi trường trên địa bàn huyện. <p>2. Đối tượng giám sát: Ủy ban nhân dân huyện; UBND xã, thị trấn.</p> <p>3. Nội dung giám sát: Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật nói chung, Chỉ thị số 17- CT/TU ngày 27/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về việc huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường; Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 16/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên địa bàn huyện; Kết luận số 99-KL/TU ngày 18/5/2021 của BTV Tỉnh ủy Bắc Giang về việc huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường.</p>
2022	Giám sát việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Sơn Động	TT HĐND huyện	Xã hội	<p>1. Mục đích giám sát:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thực trạng và hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước của cơ quan chức năng về lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm. Trên cơ sở giám sát đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý ATTP, góp phần phòng, chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, bảo vệ sức

			<p>khỏe con người.</p> <p>- Kịp thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện trong thời gian tới.</p> <p>2. Đối tượng giám sát: Ủy ban nhân dân huyện; UBND xã, thị trấn; Các Trường học tổ chức ăn bán trú cho học sinh; Các doanh nghiệp có tổ chức ăn ca cho công nhân.</p> <p>3. Nội dung giám sát: Về thực hiện công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật: Việc hành văn bản, công tác tuyên truyền, phổ biến về an toàn thực phẩm; kết quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm</p>
<p>Giám sát tình hình, kết quả việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn huyện</p>	<p>Ban KT-XH HĐND huyện</p>	<p>Xã hội</p>	<p>1. Mục đích giám sát:</p> <p>- Đánh giá việc thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của các thôn, tổ dân phố; việc thực hiện một số Điều của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Thông tư số 04/2020/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 08 năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.</p> <p>- Kịp thời phát hiện phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước; qua đó kiến nghị, đề xuất các biện pháp xử lý, khắc phục nhằm giúp các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn rút kinh nghiệm chỉ đạo, phát huy ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở thôn, tổ dân phố trong thời gian tiếp theo.</p> <p>- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị, cá nhân trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.</p> <p>2. Đối tượng giám sát: Ủy ban nhân dân huyện; UBND xã, thị trấn.</p> <p>3. Nội dung giám sát: Về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của các</p>

				thôn, tổ dân phố: Việc xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế hương ước, quy ước; trình tự, thủ tục soạn thảo, phê duyệt; việc niêm yết, phổ biến; việc tổ chức chỉ đạo, thực hiện hương ước, quy ước của UBND xã, thị trấn đối với thôn, tổ dân phố.
2022	Giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về hòa giải cơ sở trên địa bàn huyện Sơn Động	Ban Pháp chế HĐND huyện	Pháp chế	<p>1. Mục đích giám sát:</p> <p>Nhằm bảo đảm việc thi hành các văn bản pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND huyện được nghiêm túc, hiệu quả. Nắm bắt tình hình thực hiện công tác hòa giải cơ sở; công tác tuyên truyền phổ biến Luật Hòa giải cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành ở cấp xã hiện nay.</p> <p>Việc giám sát phải được thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch, đúng mục đích, tránh làm hình thức. Các đơn vị chịu sự giám sát có trách nhiệm xây dựng báo cáo và cung cấp những tài liệu, nội dung có liên quan theo yêu cầu của Đoàn giám sát, tạo điều kiện thuận lợi để cuộc giám sát tại đơn vị đạt kết quả cao.</p> <p>2. Đối tượng giám sát: Phòng Tư pháp; UBND xã, thị trấn.</p> <p>3. Nội dung giám sát: Giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về hòa giải cơ sở</p>
2022	Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về Bảo hiểm Y tế trên địa bàn huyện, giai đoạn 2020 - 2022	TT HĐND huyện	KT-XH	<p>1. Mục đích giám sát:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nắm tình hình việc thực hiện chính sách pháp luật về Bảo hiểm Y tế trên địa bàn huyện; - Đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành, quá trình tổ chức và kết quả triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế; những kết quả đã đạt được, những tồn tại hạn chế, khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở giám sát đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý, triển khai chính sách pháp luật về Bảo hiểm Y tế trên địa bàn huyện, góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân. - Kịp thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thực hiện chính sách pháp luật về Bảo hiểm Y tế trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

				<p>2. Đối tượng giám sát: UBND huyện; Bảo hiểm xã hội huyện; UBND các xã, thị trấn; Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế các xã, thị trấn.</p> <p>3. Nội dung giám sát: Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về Bảo hiểm Y tế trên địa bàn huyện, giai đoạn 2020 - 2022</p>
--	--	--	--	--